

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện

Thực hiện Văn bản số 305/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 31/3/2023 của Sở Tư pháp về việc phối hợp báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án

- Thời gian qua, xác định tầm quan trọng của công tác thi hành pháp luật, UBND huyện đã đẩy mạnh thực hiện theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Thực hiện Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện ban hành Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức triển khai thi hành các quy định pháp luật mới về công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật,... Lồng ghép đưa các nội dung thực hiện Đề án vào Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm tại các Quyết định số: Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 05/3/2019; 485/QĐ-UBND ngày 05/02/2020; 676/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; 591/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 và các kế hoạch quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, ban hành các văn bản chỉ đạo khác triển khai thực hiện và các kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn huyện.

2. Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực thi, áp dụng pháp luật trong thực tiễn quản lý hành chính nên các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện luôn nghiêm túc quán triệt và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, nhất là các Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật;

thực hiện tốt việc hướng dẫn, triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới, đảm bảo việc áp dụng pháp luật phải kịp thời, chính xác, thống nhất.

- Trong thời gian qua, UBND huyện đã tích cực tham mưu Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thi hành pháp luật, luôn đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Trong đó, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi hành pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo phạm vi quản lý, UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại địa phương theo ngành, lĩnh vực; coi trọng, phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn có chức năng trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở được tăng cường, từng cá nhân, tổ chức, đơn vị được nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua đều được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua các hình thức xử lý đối với các vụ việc tăng tính răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

3. Tham gia hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật

- Việc tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện thể chế từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo. Trong giai đoạn 2018-2022, UBND huyện đã tham gia góp ý đối với 06 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương và 16 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. HĐND và UBND huyện ban hành 37 văn bản QPPL (Trong đó, Nghị quyết 21 văn bản, còn hiệu lực 3 văn bản; Quyết định 16 văn bản, còn hiệu lực 15 văn bản). 100% các văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành đều được thẩm định bởi cơ quan Phòng Tư pháp, lấy ý kiến đóng góp của các ngành liên quan và địa phương.

- Ngoài ra, thông qua công tác báo cáo, thống kê định kỳ và sơ kết, tổng kết các văn bản luật, các Đề án về thi hành pháp luật kịp thời theo kế hoạch của tỉnh, UBND huyện cũng đã kiến nghị với tỉnh các vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật của các văn bản pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc trong thi hành pháp luật tại địa phương. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Trung ương và địa phương.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

-Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành pháp luật được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tập trung vào 02 nội dung: Tuyên truyền, đưa tin, bài,... về các quy định pháp luật mới, các hoạt động thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử huyện, cấp xã và các phương tiện thông tin đại chúng gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện theo kế hoạch của tỉnh và công tác

số hóa các văn bản, quyết định về thi hành và xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND huyện được công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện. UBND cấp xã cũng đưa tin, bài về công tác thi hành pháp luật, bước đầu đã cập nhật, số hóa các văn bản, quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử của mình. Bước đầu, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành pháp luật và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác thi hành pháp luật, thuận tiện trong công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

5. Việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực gắn với ngành mình phụ trách; giao Phòng Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu và việc tổ chức triển khai thực hiện trong công tác thi hành pháp luật. Từ năm 2018-2022, Phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện tổ chức 03 đợt kiểm tra công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại UBND các xã, thị trấn; các ngành của huyện đã tham mưu tổ chức hơn 53 cuộc kiểm tra liên ngành, ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện. Qua đó, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

- Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, trên lĩnh vực đất đai, việc quản lý, tổ chức thi hành pháp luật còn chưa chặt chẽ, dẫn đến các sai phạm xảy ra còn nhiều, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

6. Về bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện Đề án

- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ *Về bộ máy, biên chế:* Theo Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp bố trí đảm bảo có 01 công chức làm công tác tham mưu và 01 lãnh đạo là Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật (Hiện nay, Phòng Tư pháp đang bố trí 02 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách kiêm nhiệm công tác này); các phòng, ban huyện quản lý ngành, lĩnh vực đều phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đối với UBND cấp xã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương. Tất cả đều được bố trí kiêm nhiệm.

+ *Về kinh phí:* Trong giai đoạn 2018-2022, HĐND và UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí cấp đầu năm cho Phòng Tư pháp (từ 9 đến 16,2 triệu đồng/năm); đối với các trường hợp cưỡng chế UBND huyện sẽ cân đối bố trí từ nguồn thường xuyên cho công tác này. Đối với các phòng, ban và UBND cấp xã nguồn kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được bố trí từ nguồn hoạt động chi thường xuyên của đơn vị.

+ *Các điều kiện khác đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật:* UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm theo yêu cầu thực tiễn đối với các vụ việc cụ thể liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật.

7. Công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao

Thực hiện Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh và hiện nay là Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành của huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thi hành, bố trí các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện và phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo đúng kế hoạch đề ra.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BÁT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án

- Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, mang tính hình thức và chưa phù hợp với thực tế, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo kế hoạch của tỉnh.

- Hiện nay, hầu hết các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện (mức xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có 5 triệu đồng). Việc tổ chức cưỡng chế thi hành đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau, thời gian dài dẫn đến quá tải cho cấp huyện.

2. Về các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện Đề án

- Cán bộ, công chức được phân công làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ huyện đến cơ sở đều kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc của ngành Tư pháp ngày càng nhiều. Do đó, thời gian dành cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật không nhiều. Trong khi đó, cơ quan trực tiếp giúp UBND huyện quản lý nhà nước trên lĩnh vực này lại không có đủ lực lượng (chỉ có 4 biên chế và không có biên chế chuyên trách công tác theo dõi thi hành pháp luật và không có chế độ đãi ngộ gì), ảnh hưởng đến việc giải quyết các công việc thường xuyên khác cho người dân.

- Một số đơn vị cơ sở, cơ quan chuyên môn năng lực tham mưu trong lĩnh vực thi hành pháp luật, nhất là thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Về kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu hoạt động của một số cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành pháp luật.

- Một số địa phương thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIAI PHÁP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật, giám sát thi hành pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ quản lý xã hội, vừa là công cụ để Nhân dân kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh và trao đổi, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất và sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật kịp thời theo đúng quy định.

3. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân (y tế, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đất đai).

4. Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chú trọng đảm bảo các điều kiện cho thực thi công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng và công tác thi hành pháp luật nói chung. Trong đó, đặt biệt quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện thể chế về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí dành cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình thực hiện pháp luật, để từ đó gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả.

6. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện nhằm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; đồng thời, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

7. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo hướng lựa chọn lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện Tuy Phước trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam